

Số: 88 /BC-UBND

Tân Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả xử lý các ý kiến của cử tri tại Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2024

Thực hiện Thông báo của Đảng ủy phường Tân Giang về kết quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn lần 1, năm 2024. UBND phường báo cáo kết quả xử lý các ý kiến của cử tri gửi tới Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2024 như sau:

Ý kiến thứ 1: Hệ thống camera an ninh của các TDP hư hỏng nhiều, không phát huy được tác dụng. Đề nghị UBND xây dựng Kế hoạch khắc phục, bảo dưỡng và duy trì hoạt động hệ thống camera trong thời gian tới. (Cử tri tổ dân phố 4).

- Trả lời:

Ngày 29/09/2023, UBND phường đã ban hành Công văn số 122/UBND-CA về việc duy trì, quản lý hệ thống Camera giám sát ANTT; theo đó UBND phường thống nhất chuyển 22 mắt camera trên các trục đường chính về giao CAP theo dõi, quản lý và vận hành, UBND phường cấp kinh phí sửa chữa đối với số camera này. Các mắt camera còn lại giao các TDP quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm sửa chữa khi có sự cố hư hỏng, mất kết nối. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc vận hành camera để góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí của các Tổ dân phố hạn hẹp, nên thời gian qua một số Tổ dân phố chưa thường xuyên duy trì, bảo dưỡng số mắt Camera do Tổ dân phố quản lý. Thời gian tới, để hệ thống camera an ninh hoạt động ổn định góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; UBND phường sẽ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc CAP, các TDP vận động các hộ gia đình tiếp tục cho sử dụng điện, Wifi để kết nối hệ thống camera, khắc phục sửa chữa các mắt camera không còn hoạt động, hư hỏng.

Ý kiến thứ 2: Từ ngã ba đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Thiếp đi qua hết tổ dân phố 6 xe thường xuyên đậu quay đầu lộn xộn dễ gây mất an toàn. Đề nghị UBND phường, Công an phường Tân Giang tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không chấp hành. (Cử tri tổ dân phố 6).

- Trả lời:

Vấn đề này UBND phường đã chỉ đạo CAP và đội TTĐT tham mưu giải quyết. Cụ thể:

- Công an phường đã báo cáo Công an thành phố Hà Tĩnh, tham mưu UBND thành phố kê thêm các điểm đỗ xe dọc tuyến đường đúng quy định.

- Báo cáo Công an thành phố Hà Tĩnh có văn bản gửi các cơ quan đóng trên tuyến đường Nguyễn Thiếp đề nghị phối hợp nhắc nhở cán bộ công nhân viên và khác đến giao dịch đỗ xe đúng nơi quy định. Đối với Công an tỉnh hàng ngày cử cán bộ điều lệnh kiểm tra, nhắc nhở việc đỗ xe của cán bộ chiến sỹ.

- Công phường Tân Giang, thường xuyên phối hợp với Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát về trật tự giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thiếp, nhắc nhở, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định.

- Thực trạng hiện nay: Sau khi có sự nhắc nhở, chấn chỉnh việc dừng đỗ phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Thiếp cơ bản gọn gàng, đúng quy định; không còn tình trạng đậu hàng 2, hàng 3 lấn chiếm lòng lề đường như trước đây. Tuy nhiên do tuyến đường ngắn, có nhiều cơ quan cấp tỉnh đóng nên lượng phương tiện của cán bộ, công nhân viên và công dân đến giao dịch đông nên việc xử lý nhiều khi chưa được triệt để, nhất là những lúc có Hội nghị, các cuộc họp có đông đại biểu về tham dự.

Ý kiến thứ 3: Đề nghị UBND phường làm việc với công ty điện lực giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường:

- Tại các ngách 8, 10, ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông (TDP2 cũ): năm 2021, điện lực Hà Tĩnh thay thế các cột điện (cột ly tâm thay cho các cột chữ H) tuy nhiên đến nay, các cột điện chữ H và dây điện (cũ) trên cột điện không còn sử dụng chưa được tháo dỡ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này. (*cử tri TDP 1*)

- Tại ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ có 4 cột điện, tuy nhiên 4 cột điện này không nằm trên 1 đường thẳng (02 cột đầu, cuối nằm phía đối diện nhà dân còn 02 cột ở giữa nằm bên phía nhà dân) gây khó khăn khi có sự cố chập cháy của nhà dân xe cứu hỏa không vào được. Để đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị, đề nghị Điện lực thành phố di dời 02 cột điện này sang phía đối diện nhà dân? (*cử tri TDP 1*)

- Xử lý hệ thống dây điện sát tường rào và nhà dân gây nguy cơ mất an toàn tại ngõ 3, đường Nguyễn Tất Thành. (*cử tri TDP 4*)

- Trả lời:

+ Trong các năm 2021, 2022, 2023, trên cơ sở kiến nghị của cử tri TDP1. UBND phường đã có nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố và Công ty Điện lực quan tâm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực này; UBND phường đã phối hợp với điện lực thành phố Hà Tĩnh đi kiểm tra thực tế nhiều lần một số vị trí đã được xử lý, tuy nhiên đến nay đang còn tại tuyến đường ngách 8 ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông, đang còn 02 điểm cột điện chữ H đã thay thế nhưng chưa được di dời (01 điểm cột một và 01 điểm cột đôi). Nội dung này thuộc thẩm quyền của Điện lực Thành phố Hà Tĩnh. Hiện nay UBND phường đang tiếp tục kiến nghị với Công ty điện lực Hà Tĩnh có phương án di dời tháo dỡ.

+ Tại ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ có 4 cột điện, tuy nhiên chỉ có 3 cột điện có hệ thống đấu nối đường dây điện phục vụ điện sinh hoạt cho nhân dân, còn cột ở phía đường Nguyễn Công Trứ không đấu nối với tuyến này. Hiện tại có 02 cột điện nằm ở phía nhà dân đang cột điện chữ H đã xuống cấp, do vậy trong thời gian tới khi công ty điện lực thành phố Hà Tĩnh có kế hoạch thay thế cột điện chữ H thành cột điện li tâm, UBND phường cùng với cán bộ TDP sẽ phối hợp với công ty điện lực thành phố khảo sát vị trí thay thế lắp đặt cột điện mới cho phù hợp với quy định.

+ Qua khảo sát thực tế, thì hệ thống đường dây điện cơ bản đều đi trên mái che và công của các hộ dân, UBND phường đã đề xuất và làm việc với cơ quan điện lực thành phố Hà Tĩnh, đã trực tiếp khảo sát và xử lý như sau: Hiện nay cơ quan điện lực mới xử lý đối các hộp đồng hồ có nguy cơ mất an toàn thì đưa lên phía trên mái che của các hộ. Về việc di dời hệ thống đường điện tuyến này thì chưa thể thực hiện được vì: Đưa đường điện dịch ra phía ngoài đường thì cột điện nằm trên mặt đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đường điện nằm bên phân đất khu Lưu niệm Bác Hồ sẽ không phù hợp. Còn phương án ngầm hóa đường điện hiện nay thành phố chưa có kế hoạch cho các tuyến đã có.

Ý kiến thứ 4: Đề nghị UBND phường xem xét kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí tổ dân phố 1 về đích tổ dân phố mẫu. (Cử tri TDP1).

- Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ- HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND Thành phố về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất trên địa bàn. Trong đó quy định mức hỗ trợ cho tổ dân phố đạt tổ dân phố mẫu: 80.000.000 đồng/ tổ dân phố (thời gian thực hiện từ năm 2019 -2020) và được bãi bỏ theo Nghị Quyết 62/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND Thành phố.

Năm 2020 phường Tân Giang có 02 TDP được công nhận Tổ dân phố mẫu và được Thành phố cấp kinh phí hỗ trợ theo cơ chế. Năm 2021, 2022 phường Tân Giang có 05 TDP đạt Tổ dân phố mẫu, tuy nhiên những năm đó UBND Thành phố có tăng thu ngân sách nên đã cân đối ngân sách hỗ trợ cho các TDP mức 80.000.000/ TDP. Năm 2023 Tổ dân phố 1 phường Tân Giang được UBND Thành phố công nhận tổ dân phố mẫu theo Quyết định công nhận số: 3263/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND Thành phố nhưng do năm 2023 UBND Thành phố hụt thu ngân sách nên không có kinh phí để hỗ trợ cho các TDP trên địa bàn Thành phố được công nhận tổ dân phố mẫu năm 2023 (Trong đó có TDP1 phường Tân Giang) như các năm 2021 và 2022.

UBND phường Tân Giang đã kiến nghị tại Tờ trình số 47/TTr- UBND ngày 14/05/2024 gửi UBND Thành phố, phòng Tài chính- KH Thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được phúc đáp. Trong thời gian tới thông qua các diễn đàn, UBND phường Tân Giang tiếp tục đề nghị UBND thành phố xem xét cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí cho TDP1 để tiếp tục giữ vững Tổ dân phố mẫu trong những năm tiếp theo.

Ý kiến thứ 5: Đề nghị UBND phường có giải pháp và tiếp tục truy thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đối với các hộ chưa nộp đảm bảo công bằng và tăng ngân sách cho địa phương. (Cử tri TDP4)

- Trả lời:

Thời gian qua, UBND phường đã tích cực thực hiện các biện pháp truy thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn. Thành lập tổ truy thu nợ đọng, tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, phối hợp với các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định về nghĩa vụ nộp thuế trong đó có thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Chuyển thông báo về tận các hộ gia đình nợ đọng thuế để đôn đốc nhắc nhở nộp thuế đúng quy

định. Năm 2024, tổng số tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân thu được: 342.346.925. Trong đó thu nợ đọng 8 hộ, số tiền: 74.265.000

Thời gian tiếp theo, đội thuế tiếp tục phối hợp với Tổ đô thị và các tổ dân phố thực hiện truy thu tận các hộ gia đình.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Chủ tịch, Phó CT.UBND;
- Văn phòng UBND;
- Lưu: VT,VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hiệp